
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๑๓  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 
วันพุธที ่ ๗  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชมุใหญ่วุฒิสภา  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๔  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  นายสุชาติ  ตันเจริญ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  และ  
นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ขึ้นบัลลังก์  จากนั้น
ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ข้อ  ๑๗ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
และไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวพรรณิการ์  วานิช  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่  เรื่อง  มาตรการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ 
ข่าวปลอม  ซึ่งสร้างความแตกแยกเกลียดชังในสังคม  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายสุทิน  คลังแสง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดมหาสารคาม  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขอทราบความคืบหน้าการแก้ปัญหาความ
แห้งแล้งและน ้าท่วม  ถาม  นายกรัฐมนตรี   

๓. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวไพลิน  เทียนสุวรรณ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดสมุทรปราการ  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  ปัญหาผลกระทบกรณีกลุ่มชาวประมง
เรียกร้องขอความเป็นธรรมเพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์การผ่อนปรนในการประกอบอาชีพ
ประมงพื นบ้าน  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทู้ล าดับที่ ๒ – ๓ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(นายประภัตร  โพธสุธน)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  

(ส าเนา) 
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ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การสร้างฝายชะลอน้ าแบบถาวรตามหลัก 
การสร้างฝายทดน้ า  ในต าบลค าสะอาด  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร   
ไปเชื่อมรอยต่อพื้นที่บ้านกุดค้า  หมู่ที่  ๓  ต าบลกุดค้า  อ าเภอทุ่งฝน  อ าเภอบ้านดุง  
จังหวัดอุดรธาน ี ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายประภัตร  โพธสุธน)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดชัยภูมิ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การยกเลิกจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ส าหรับ
แพทย์และทันตแพทย์จบใหม่  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข  (นายสาธิต  ปิตุเตชะ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายเจนวิทย์  ไกรสินธุ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่  เรื่อง  ความคืบหน้าการด าเนินการ  ๔  โครงการ
เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม  น้ าแล้ง  และพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่ภาคใต้  ถาม  นายกรัฐมนตร ี 
ซึ่ง  รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายประภัตร  โพธสุธน)  ได้รับ
มอบหมายใหเ้ป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้  รองประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร  คนที่สอง  ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ในการปราบปราม
ยาเสพติด  ประจ าป ี พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที ่ ๑  ครั้งที่  ๑๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันพุธที่  ๒๔  
กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  จะอภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้
อนุญาตให้  นายนิยม  เติมศรีสุข  เลขาธิการ  ป.ป.ส.  นายมานะ  ศิริพิทยาวัฒน์  
นางสาวจิตติมา  อุดมกุศลศรี  และนายนิธิราช  จิตร์ภิรมย์ศรี   ผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๒๔    
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 ที่ประชุมรับทราบ  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  เลขาธิการ  ป.ป.ส.  ตอบชี้แจงภายหลงัการอภิปรายของสมาชิกฯ     

๒. การพิจารณารายงานของวุฒิสภา  ดังน้ี 
๑) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๖  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)   

วันจันทร์ที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ได้พิจารณาและรับทราบรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  ตามมาตรา  ๒๗๐  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  (เดือนมกราคม – มีนาคม  ๒๕๖๒) 

๒) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)   
วันอังคารที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ได้พิจารณาและรับทราบรายงาน  จ านวน  ๒  เรื่อง  คือ   

(๑) รายงานการเงินแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ในการ

ปราบปรามยาเสพติด  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
๓) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)   

วันจันทร์ที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ได้พิจารณาและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
และงบการเงิน  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙  ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

ที่ประชุมรับทราบ 
๓. เรื่องการขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ 

บัญชีรายชื่อ  ดังนี ้
 ๑) นายทรงศักดิ์   ทองศรี   และนายวีรศักดิ์   หวังศุภกิจโกศล  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคภูมิใจไทย  ขอลาออกจากการเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ตั้งแต่วันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒   

 ๒) ศาสตราจารย์นฤมล  ภิญโญสินวัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคพลังประชารัฐ  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ตั้งแต่วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒   

 ๓) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรครวมพลังประชาชาติไทย  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  ตัง้แต่วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒    
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ดังนั้น สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว  จึงสิ้นสุดลง  
ตามมาตรา  ๑๐๑ (๓)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และได้มีประกาศ 
สภาผู้แทนราษฎร  เรื่อง  ให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง 
เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง  ดังน้ี 

 ๑) พันเอก เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ  ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  ล าดับที่  ๑๓  พรรคภูมิใจไทย  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แทน  
นายทรงศักดิ์  ทองศรี  และนายมารุต  มัสยวาณิช  ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  ล าดับที่  ๑๔  พรรคภูมิใจไทย  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แทน  
นายวีรศักด์ิ  หวังศุภกิจโกศล  ตามประกาศลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

 ๒) นายพรชัย  ตระกูลวรานนท์  ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  ล าดับที่  ๒๐  พรรคพลังประชารัฐ  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แทน  ศาสตราจารย์นฤมล  ภิญโญสินวัฒน์  ตามประกาศลงวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

 ๓) นายทวีศักดิ์  ณ ตะกั่วทุ่ง  ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ล าดับที่  ๕  
พรรครวมพลังประชาชาติไทย  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แทน  หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล   
โสณกุล  ตามประกาศลงวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ทั้งนี้  นายทวีศักดิ์  ณ ตะกั่วทุ่ง  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรครวมพลังประชาชาติไทย  ขอลาออก
จากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ตั้งแต่วันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ดังนั้น  สมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว  จึงสิ้นสุดลง  ตามมาตรา  ๑๐๑ (๓)   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

๔) นางสาวจุฑาฑัตต  เหล่าธรรมทัศน์  ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ล าดับที่   ๖  พรรครวมพลังประชาชาติไทย  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แทน   
นายทวีศักดิ์  ณ ตะกั่วทุ่ง  ตามประกาศลงวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ที่ประชุมรับทราบ  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวน าสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว  ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่  ตามมาตรา  ๑๑๕  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ดังนั้น  ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จ านวน  ๔๙๙  คน 
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จากนั้น  ได้มีสมาชิกฯ  เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๔๖  (๒)  โดยขอให้น าระเบียบวาระตามล าดับดังต่อไปนี้ 
ขึ้นมาพิจารณาก่อน  คือ   

 ๑. ร่างพระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์  รัชกาลที่  ๑๐  พ.ศ.  ....   
ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๒๑) 
 ๒. ร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ  รัชกาลที่   ๑๐  พ.ศ.  .. . .   
ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๒๒) 
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ได้สั่งเลื่อนการประชุมไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 
 

เลิกประชุมเวลา  ๒๒.๔๔  นาฬิกา 
 
 

(นายสรศักดิ ์ เพียรเวช) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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